



เอกสารรับรองโครงการวิจัย
โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่	SPPH 2023-043
ชื่อโครงการ :	ถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล : พื้นที่นำร่องอำเภอไชยาสมเหตุผลจังหวัดศรีสะเกษ (The lesson learned from the Operation of development RDU Province : Pilots Study in RDU District, Sisaket province)
ชื่อหัวหน้าโครงการ :	นางพรรณนภา ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง เกษัชกรชำนาญการ
หน่วยงานที่สังกัด :	กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
เอกสารที่รับรอง :	1. แบบเสนอโครงการวิจัย 2. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย 3. หนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย 4. แบบการเก็บรวบรวมข้อมูล/โปรแกรมหรือกิจกรรม
วันที่รับรอง :	22 มีนาคม 2566
วันที่หมดอายุ :	21 มีนาคม 2567

ขอรับรองว่าโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยสอดคล้องกับคำประกาศเฮลซิงกิ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

(นายพิเชษฐ จงเจริญ)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๐๘/๕๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการวิจัย

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ตามที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส่งโครงการวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณารับรองก่อนดำเนินการวิจัย เรื่อง ถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล : พื้นที่นำร่องอำเภอไชยาสมเหตุผลจังหวัดศรีสะเกษ (The lesson learned from the Operation of development RDU Province : Pilots Study in RDU District, Sisaket province) โดยมี นางพรรณนภา ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จึงส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และใบรับรองให้ท่านได้มอบให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยต่อไป พร้อมกับแจ้งผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ไปยังกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ เล่ม เพื่อเก็บเป็นหลักฐานต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายอนันต์ ถิ่นทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ